

Source : ดอกเบียร์ธุรกิจ

Date : 18 ก.ย. 2560 Page : 1, 9

No : 60322716

# ■ หอรั้ว ‘บราซิล’ ฟ้องชกศึกเข้าบ้าน ไร้อ้อย-น้ำตาลมีน! เพชฌัญศึกหนักรอบด้าน

ไทยผวาปัญหาอ้อย-น้ำตาลกับบราซิลบานปลาย กลายเป็นการชกศึกเข้าบ้าน เล่นงานสินค้าเกษตรไทยอื่นๆ อย่างซ้ำว, ยาง ถ้าไม่สามารถเจรจาจบกันได้ ต้องลงเอยด้วยการฟ้องร้อง WTO เล่นงานไทยแทรกแซงราคาน้ำตาล เพชฌัญศึก-น้ำตาล-ชาวไร้อ้อย-โรงงานไทยอยู่ในห้วงเวลาเผชิญศึกหนักลูกผี-ลูกคน ทั้งเรื่องภาษีความหวานกับลอยตัวราคาอ้อยสูงตุงนัง ไม่เข้าใจกันว่าต้องเตรียมรับมืออย่างไร

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ และสันทนากการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC กล่าวในรายการ “เขียนเศรษฐกิจ” จัดโดยกองบรรณาธิการ “ดอกเบียร์ธุรกิจ” ถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีความหวาน ว่า ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลไม่ได้เก็บภาษีน้ำตาล รัฐบาลเก็บภาษีความหวาน แปลว่าสินค้าใดที่มีความหวานเกินกว่าอัตราที่รัฐกำหนดจะต้องเสียภาษีตามชั้น

ตอนที่มืออยู่ 6 ชั้นตอน

“หากพูดถึงความหวานโดยรวมส่วนใหญ่คิดว่ามาจากน้ำตาล แต่ที่จริงแล้วน้ำตาลมาจากพืชหลายชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำตาลที่รู้จักกันก็มาจากอ้อย โดยน้ำตาลสามารถผลิตได้จากมันสำปะหลัง ต้นตาล หรืออื่นๆ หากจะเก็บภาษีน้ำตาล นับว่าเป็นเรื่องที่ยุ้งยากมากทางภาครัฐจึงได้เก็บภาษีความหวานแทน” นายสิริวุทธิ์ กล่าว “เครื่องดื่มหรือน้ำผักผลไม้ถ้ามีค่า

## โรอัย

ความหวานตามอัตราจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น แต่ก็คงไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมด อะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆ หรือน้ำผลไม้ต่างๆ ยังไม่เก็บ ส่วนที่เก็บภาษีถ้าเป็นสินค้าใดที่มีน้ำตาลเกินกว่ากำหนดถึงจะเรียกเก็บตามขั้นบันไดตามอัตราค่าความหวานของสินค้านั้นโดยเก็บเป็นจำนวนต่อลิตร”

นายสิริวุทธิ์กล่าวว่า น้ำตาลที่ผลิตมาจากอ้อยส่วนใหญ่เป็นตัวหลักที่อุตสาหกรรมนำไปใช้ โดยเฉพาะสินค้าที่นำไปใช้มากจะเป็นพวกเครื่องดื่ม น้ำอัดลม รองลงเป็นพวกนมข้น ถ้าถามว่ารัฐจัดเก็บภาษีความหวานแบบนี้จะกระทบกระเทือนแค่ไหน เบื้องต้นคิดว่าน่าจะกระทบกระเทือนแต่คงไม่มาก ผู้ผลิตได้มีการปรับตัว โดยรัฐให้ผู้ผลิตมีเวลาในการปรับตัวไม่เกิน 2 ปีนับจากนี้ ทำให้ผู้ผลิตต้องไปคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่รัฐกำหนดอาจไปปรับสูตรอาหารต่างๆ ให้เข้ากับมาตรการ แต่สินค้าบางอย่างไม่สามารถปรับสูตรได้ไม่เช่นนั้นรสชาติก็เปลี่ยนไป จึงต้องรักษารสชาติของสินค้าไว้โดยยอมเสียภาษี แต่ภาษีความหวานที่ปรับขึ้นมาจะกระทบในเรื่องของราคาขาย

ของสินค้า

“เป็นเจตนาของรัฐบาลที่อยากจะให้สินค้าที่มีน้ำตาลมากมีราคาแพงโดยแพงก็จะลดการซื้อลง พอลดการซื้อโรคต่างๆ ที่เข้าใจกันว่าเกิดจากน้ำตาลก็ลดน้อยลงตามไปด้วย หรือที่เรียกว่า NCD ประเด็นคือผู้บริโภคทั่วโลกติดความหวานแต่จะมากขึ้นอยู่กับ metabolism ของคนเพราะไม่เหมือนกัน ทางออกของรัฐที่บอกว่ายิง 1 นัด ได้นก 2 ตัวคือ ขึ้นภาษีความหวานตรงนี้นับเป็นการป้องกันประชาชนเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคที่เป็นสาเหตุหลัก ขณะเดียวกันรัฐก็ได้เงินจากภาษีเพิ่มขึ้น” นายสิริวุทธิ์กล่าวและว่าในฐานะผู้ผลิตเมื่อรัฐให้มาตรการแบบนี้มาผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับสินค้าตัวเองเป็นไปตามที่รัฐกำหนด แต่ผู้ผลิตก็ต้องดูว่าการปรับสินค้าจนผิดรูปก็จะลำบาก

“ต้องบอกว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าใจแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่บางอย่างมีทั้งคุณและโทษ ด้วยหลักการการห้ามกินหวานแต่ไม่ได้ห้ามการลดบริโภคแป้งหรือไขมัน อย่างการกินแป้งมากก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาล ประเด็นนอกเหนือที่รัฐกำหนด คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค ควรบริโภคเท่าไรถึงจะพอสมควร เมื่อรับประทานแล้วก็ต้องออกกำลังกายซึ่งปัจจุบันที่คนไทยอ้วนมากเพราะไม่มีเวลาออกกำลังกาย รวมถึงติดโซเชียลมากขึ้น ปัจจุบันรัฐให้ประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ได้ผลแต่ยังไม่ถึงแก่นสารให้ประชาชนหยุดหรือลดการบริโภคน้ำตาลที่ต้องทำให้เกิดขึ้น โดยมีรายงานจากต่างประเทศว่าการลดความหวานมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล”

สำหรับแผนการรับมือการลดตัวราคาน้ำตาล นายสิริวุทธิ์ กล่าวว่า การลดตัวน้ำตาลฟังดูแล้วเหมือนน่ากลัวแต่ที่จริงแล้วไม่ได้น่ากลัว เพราะน้ำตาลใน

ไทยแบ่งเป็น 3 ไควตา คือ ไควตา ก, ข และ ค โดยไควตา ข เป็นน้ำตาลทรายดิบ ไควตา ค เป็นน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวแต่จะขายส่งออกทั้งหมด ยกเว้นไควตา ก เท่านั้นที่ขายในประเทศ ไควตา ข และ ค จะใช้ราคาซื้อขายน้ำตาลโลก แปลว่าถ้าลอยตัวก็บังคับไม่ได้ แต่ไควตา ก ที่ผ่านมามีการควบคุมราคาว่าขายหน้าโรงงานเท่าไร ขายปลีกเท่าไร อยู่ในลักษณะของไควตาควบคุม

“การปล่อยลอยตัวน้ำตาลแปลว่านับต่อจากนี้ไปเรื่องราคาไควตา ก คงควบคุมอย่างนั้นไม่ได้ ทุกคนคิดไปเองว่าถ้าปล่อยลอยตัวน้ำตาลแล้วจะทำให้ราคาน้ำตาลแพงขึ้น บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะราคาน้ำตาลโลกต่ำกว่าราคาขายในไทย ทำให้ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แต่ประเด็นสำคัญ คือ โรงงานน้ำตาลกับชาวไร่ต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเพราะทุกคนไม่รู้มีเพียงแต่การคาดคะเนเท่านั้น”

สำหรับปัญหาไทยกับบราซิล นายสิริวุทธิ์เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากันว่าถ้าไทยมีการปรับอย่างนี้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายลอยตัวราคาน้ำตาลโดยไม่เข้าไปแทรกแซงราคา ไม่มี 5 บาท ไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ 160 ต่อตันแล้วจะทำอย่างไร การเลือกวิธีการปรับแบบนี้บราซิลจะยินดีหรือไม่ “ช่วงนี้มีการเจรจาไป 2-3 ครั้งแล้ว เข้าใจว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าอาจจะกลับไปเจรจาทันทีบราซิลพอใจหรือไม่ ถ้าพอใจก็เดินตามนั้น แต่ถ้าไม่พอใจบราซิลอาจจะเลือกฟ้องที่ WTO อีกประเด็นสำคัญคือ เรื่องน้ำตาลไม่เท่าไร แต่มีผลกระทบว่าถ้าบราซิลฟ้องไปสืบสวนกันที่ศาลโลก ประเด็นที่ตามมาจะมีตัวอื่นที่มีต่างชาติหลายประเทศเข้ามาข้องเกี่ยวกับไทย เช่น ข้าว ยาง ซึ่งไทยก็ไม่อยากเข้าไปสู่ช่องทางตามที่บราซิลต้องการ” ●